



## บันทึกข้อความ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
รับที่ 4332  
วันที่ 129 ก.ย. 2566  
เวลา 16.30 น.

ส่วนราชการ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ที่ วจ ๐๗๕/๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งวิจัยในชั้นเรียนและรายงานสรุปผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ด้วยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัย ฯ ให้ทำหน้าที่จัดเก็บรวบรวมวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาจากครูผู้สอน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประเด็นที่ ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ จัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือ ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน และได้กำหนดให้ครูผู้สอนจัดส่งวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในระหว่าง วันที่ ๒๐ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ขอส่งวิจัยในชั้นเรียนและรายงานสรุปผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามเอกสาร đínhแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกษมน รุ่งโรจน์รังสรร)

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

เรียน ผอ. ๑๐๗. ยวลา

เพื่อโปรดทราบ

นางสาวกษมน รุ่งโรจน์รังสรร

หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

๑. ทน

๒. ๒๐๗.๐๖

๒๐๗.๐๖



สรุปรายละเอียดส่งวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ภาควิชา	ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อเรื่อง	หมายเหตุ
ภาควิชา การบัญชี	๑	นางสาวรพีพรรณ แก้วคง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการบัญชี	
	๒	นางอำไพวรรณ สุวรรณชาติศรี	รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้แหล่งเรียนรู้เชิงพื้นที่และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ เรื่อง ระบบต้นทุนงานสั่งทำ รายวิชาการบัญชีต้นทุน ๑ รหัสวิชา ๓๐๒๐๑-๒๐๐๓ ของนักศึกษา ระดับ ปวส. ๒ สาขาการบัญชี	
	๓	นางสุภารัตน์ สุวรรณโน	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องการวิเคราะห์รายการค้า วิชาการบัญชีเบื้องต้น รหัสวิชา ๒๐๒๐๐-๑๐๐๒ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๔	นางนุรีดา กูโน	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่องการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย วิชาการบัญชีภาษีอากร รหัสวิชา ๓๐๒๐๑-๒๐๐๗ ของผู้เรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๑/๔ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๕	นางสาวอัยนิง อามิง	การศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น รหัสวิชา (๓๐๒๐๐ - ๐๐๐๑) ของนักศึกษาชั้น ปวส. ๑ แผนกวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๖	นางสาวณัฐกาญจน์ แก้วอินทร์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น (๓๐๒๐๐-๐๐๑) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาควิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๗	นางสาววารภรณ์ จันทรมณี	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น ด้วยชุดฝึกทักษะการวิเคราะห์รายการค้าของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	

ภาควิชา	ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อเรื่อง	หมายเหตุ
ภาควิชาการจัดการและเลขานุการ	๑	นางสาวนริگانต์ บุญราศรี	การพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่องแนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ วิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ รหัสวิชา ๓๐๐๐๑-๑๐๐๒ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๑/๑ บัญชี และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๑/๑ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล	
	๒	นางสาววิญญา สโมทานทวี	การพัฒนาทักษะในการพิมพ์ไทยเบื้องต้นโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ สาขาการจัดการสำนักงาน	
	๓	นางมาลินี นวลแก้ว	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนแบบร่วมมือ รายวิชาการบริหารงานเทศเพื่อการจัดการ รหัสวิชา ๓๒๐๑๕-๒๑๐๖	
	๔	นางสุวิมล วีรพัฒนานนท์	พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการใช้เทคโนโลยีในการผลิตเอกสาร โดยใช้เอกสารประกอบการสอนและชุดฝึกทักษะ	
	๕	นางสาววันทนีย์ ฉะยดกลาง	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานสารบรรณในสำนักงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะ	
ภาควิชาการตลาด	๑	นางสาวศลิลาสิริ รัตนมหันต์	การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา ๓๒๐๐ - ๑๐๐๑ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ ภาควิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๒	นางสาวสุภัก อ่อนทอง	ศึกษาพฤติกรรมผู้เรียนในการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยการตลาดของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระดับชั้น ๒/๑ สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๓	นางดวงฤดี โปติบุตร	การพัฒนาการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการขายเบื้องต้น รหัส ๓๐๒๐๐-๐๐๐๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ ๑ ภาควิชาการตลาด โดยใช้กิจกรรมการให้คำปรึกษา	
	๔	นางสาวนุรตันซึล ปาลาวิณย์ สะกะแย	การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการขนส่งและการกระจายสินค้า ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ ภาควิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	

ภาควิชา	ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อเรื่อง	หมายเหตุ
ภาควิชา การตลาด (ต่อ)	๕	นางสาวอภิษฎา ตั้นเส็ง	พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองใน รายวิชาเทคนิคการนำเสนอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๒ สาขาการตลาด	
การจัดการ ธุรกิจค้าปลีก	๑	นางสาวรัตชีดา มุดอ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ธุรกิจและการ เป็นผู้ประกอบการ (๓๐๒๐๐-๐๐๐๓) ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการตลาด โดยใช้การสอนซ่อมเสริม	
	๒	นายมุฮัมมัดอัศฮาร์ โตะตาหยง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา มาตรฐาน การปฏิบัติงานธุรกิจค้าปลีกเบื้องต้น สาขาวิชาการ จัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน	
ภาควิชา เทคโนโลยีธุรกิจ ดิจิทัล	๑	นางสาวกรองกาญจน์ เอกพิพัฒน์วงศ์	การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ หัวข้อเรื่อง ผังงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล	
	๒	นายอารีฟิน คาแรง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการ เขียนโปรแกรม (๒๐๒๐๔-๒๐๐๔) ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่๑ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้การสอนซ่อมเสริม	
	๓	นางสาวรอฮีซัน ลอตง	พัฒนาการจัดการจัดการเรียนรู้อิง วิชาหลักการ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัส ๓๐๕๐๐-๐๐๐๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ปีที่๒ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้กิจกรรมการให้คำปรึกษา	
ภาควิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ	๑	นางดวงใจ งามศิริ	พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ในรายวิชาวิชาโครงงาน ๑ รหัสวิชา ๓๐๕๐๑-๘๕๐๒	
	๒	นายเฟ้าซาน สุวรรณมงคล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย ห้องเรียน จักรวาลนฤมิตรเทคโนโลยีแห่งโลกเสมือน (Metaverse Special Classroom) รายวิชาการ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง นวัตกรรม เทคโนโลยีเว็บของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๓	นายรภัทรธรรม์ ชุมแก้ว	การประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อพัฒนา สารสนเทศในงานอาชีพ วิชาคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑/๑ แผนกวิชาเลขานุการและการจัดการ	

ภาควิชา	ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อเรื่อง	หมายเหตุ
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)	๔	นางสาวแวเมาะห์ เจะหาด	การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รหัสวิชา ๒๐๐๐๑-๒๐๐๑ โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียน ออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๕	นายมุฮัมมัดรีดูวาล ดอเลาะ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ Google Workspace For Education เป็นสื่อการสอนในรายวิชาระบบปฏิบัติการเครือข่าย ระดับชั้น ปวส. ๒/๑ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
ภาควิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ	๑	นางสาวอนิส พงศ์ประเสริฐ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา ๓๐๐๐๐-๑๒๐๑ หน่วยที่ ๗ Health โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ ๑/๒ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๒	นางนัฐธมล ก่ำสี	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒/๑ สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาภาษาอังกฤษสถานประกอบการ รหัสวิชา ๒๐๐๐๐-๑๒๐๕ เรื่อง What do you do?	
	๓	นางสาวสีตินออาซียัน ปือราเฮง	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๒ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
ภาควิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์	๑	นางสาวพุชต์วัลย์ แก้วประเทือง	การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาพื้นฐานงานประดิษฐ์ รหัสวิชา ๒๐๔๐๐-๑๐๐๓ เรื่องงานใบตอง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ ประเภทวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๒	นางสาวภัทราวดี ศิริรักษ์	การส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบทักษะปฏิบัติของเดวิส ในรายวิชาการประดิษฐ์ตามสมัยนิยม รหัสวิชา ๒๐๔๐๖-๒๑๐๗ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	

ภาควิชา	ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อเรื่อง	หมายเหตุ
ภาควิชาการ บริหารงาน คหกรรมศาสตร์ (ต่อ)	๓	นางสาวอารีย์ มณีประวัติ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
ภาควิชา เทคโนโลยี แฟชั่นและ เครื่องแต่งกาย	๑	นางแวไม่ซาเราะ ราเหม	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคนิคการทำโมเดลชุดตุ๊กตา รายวิชาวิวัฒนาการสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ของนักศึกษาในระดับชั้นปวส.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๒	นางสาวแพรวพรรณ โฉมอุโผ	การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียน ในรายวิชาเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นปวส.๑/๒ ภาควิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๓	นางสาวนุรีซัน ดาโอะ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเสื้อผ้าเด็กเบื้องต้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๔	นางสาวอลิษา สุวรรณกิจ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อวงจรสีในงานออกแบบ วิชา การออกแบบเสื้อผ้าเบื้องต้น เรื่อง การใช้สีในงานออกแบบเสื้อผ้า ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑/๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
ภาควิชาอาหาร และโภชนาการ	๑	นายสีปนนท์ ชายแก้ว	การแก้ไขปัญหาความรู้พื้นฐานด้านการจัดตกแต่งอาหารของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๑ ที่จบการศึกษาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน	
	๒	นางอัสนะฮ์ สายวาริ	พฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษา หลังการระบาดของโรคโควิด-๑๙ รหัสวิชา ๓๐๔๐๐-๓๐๐๖ รายวิชาการประกอบอาหาร	
	๓	นางสาวดีลา เกาะ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอาหาร รหัสวิชา ๓๐๔๐๐-๐๐๑๐ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๒/๑ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	

ภาควิชา	ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อเรื่อง	หมายเหตุ
ภาควิชาอาหาร และโภชนาการ (ต่อ)	๔	นายอริส พายายม	การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องการเลือกซื้อวัตถุดิบ รายวิชาการประกอบอาหารเซพมืออาชีพ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ ภาควิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
		นางสาวกฤษณพร ตูอะโส	การพัฒนาทักษะการปฏิบัติการถนอมอาหารโดยใช้วิธีพาสเจอร์ไรส์ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนของเดวิส สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๕	นางสาวอาชีษะห์ แป๊ะเฮาะอีแล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเลือกและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ รายวิชาการจัดอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๖	นางสาวฟาริดา สิปอด	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนอาชีพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ	
ภาควิชา สามัญ - สัมพันธ์	๑	นางสาวนัยยะห์ กาซอ	การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชามนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑/๑ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๒	นางสาวสุกัลยา หล้าเหลี่ยม	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบจำลองเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่ายร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสำนักงาน รายวิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๓	นางสมใจ ถมมาลี	การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับชั้น ปวช.๑/๑ ธุรกิจค้าปลีก ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ	
	๔	นายธรรมบุญ เทพชุม	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะในการเขียนตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเขียนตัวสะกดคำ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๑ สาขาเทคโนโลยีแพชั่นและเครื่องแต่งกาย	

ภาควิชา	ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อเรื่อง	หมายเหตุ
ภาควิชา สามัญ - สัมพันธ์ (ต่อ)	๕	นางสาวชลธิชา ศิริรัตน์	รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	
	๖	นายยากาเรีย สามะ	การพัฒนาทักษะการส่งลูกแบบหลังมือ โดยใช้โปรแกรมการฝึกทักษะการส่งลูกแบบหลังมือในกีฬาแบดมินตัน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๗	นางสาวจิรวรรณ บุญยอด	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิบัติการเคมีในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้น ปวช.๑/๑ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	